

สำนักหักบัญชี แต่งตั้ง ธ. สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) เป็นตัวแทนให้บริการชำระราคาหลักทรัพย์แก่สมาชิก (settlement bank) เพิ่มเป็นรายชื่อที่ 5

สำนักหักบัญชี (TCH) ลงนามแต่งตั้งธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ธนาคารสากลชั้นนำระดับโลก เป็นตัวแทนให้บริการชำระราคาหลักทรัพย์แก่สมาชิก (settlement bank) เป็นรายชื่อที่ 5 เริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. 58 เพื่อเสริมความแข็งแกร่งงานชำระราคาของตลาดหุ้นไทย และเพิ่มทางเลือกให้สมาชิกสำนักหักบัญชีใช้บริการ

นายบดินทร์ อุณากร รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (TCH) แต่งตั้งธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นตัวกลางทำหน้าที่ในการชำระราคาหลักทรัพย์ (settlement bank) ระหว่างสำนักหักบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิก เป็นรายชื่อที่ 5 เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับงานชำระราคาของตลาดหุ้นไทย ซึ่ง ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) เป็นธนาคารสากลชั้นนำระดับโลก มีความแข็งแกร่งและบริการทางการเงินที่หลากหลาย จะช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับสมาชิกสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 38 ราย ได้เลือกใช้ธนาคารเป็นตัวแทนชำระราคา ที่สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้บริการงานชำระราคาอย่างครบวงจรมีประสิทธิภาพและรวดเร็วได้อีกแห่งหนึ่ง โดยได้เริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. 2558 อีกทั้งยังรองรับการเติบโตของมูลค่าการชำระราคาหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นปี 2557 มีมูลค่าสุทธิของการชำระราคาหลักทรัพย์กว่า 1 ล้านล้านบาท หรือประมาณ 4,600 ล้านบาทต่อวัน

ปัจจุบันสำนักหักบัญชีอยู่ระหว่างการพัฒนากระบวนการชำระราคาหลักทรัพย์และระบบรับฝากหลักทรัพย์ใหม่ ซึ่งคาดว่าจะพร้อมใช้งานในปี 2558 นี้ ซึ่งระบบงานใหม่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้ทัดเทียมกับสำนักหักบัญชีชั้นนำโดยรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ เพิ่มความรวดเร็วในการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ สามารถชำระราคาและรับฝากหลักทรัพย์จากการซื้อขายหลายตลาด (multi-market) และรองรับการชำระราคาของตราสารหลายสกุลเงิน (multi-currency) นอกเหนือจากเงินสกุลบาทได้

นางลิน ค็อก (Lyn Kok) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารฯ มีความยินดีที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักหักบัญชีให้เป็นธนาคารเพื่อการชำระราคาหลักทรัพย์ (settlement bank) เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตลาดหุ้นในประเทศไทย ด้วยโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง ความเชี่ยวชาญทางการเงิน และเครือข่ายของเราที่ครอบคลุมครบทั้ง 10 ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและใน 70 ประเทศทั่วโลก เรามุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรและความสามารถเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการแก่สำนักหักบัญชีสมาชิกสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ และนักลงทุนเพื่อคว้าโอกาสในการลงทุนในประเทศไทย

เกี่ยวกับการบริการ **settlement bank**

บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (TCH) เป็นศูนย์กลางในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตราสารที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตลาดตราสารหนี้ (BEX) ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) รวมถึงตราสารหนี้ที่ซื้อขายนอกตลาด (OTC markets) ให้กับสมาชิกในฐานะตัวแทนของผู้ลงทุนผู้ซื้อผู้ขาย โดยการชำระราคา แบ่งเป็น 2 วิธี คือ

1. โอนและรับเงินทางบัญชี ผ่านธนาคารพาณิชย์ (settlement bank) ที่เป็นตัวแทนของสมาชิกซึ่งปัจจุบัน ได้แก่

settlement bank งานสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์	settlement bank งานสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
<ol style="list-style-type: none">1. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)3. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)4. ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ5. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เริ่มให้บริการ 2 ก.พ. 2558	<ol style="list-style-type: none">1. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2. โอนและรับเงินทางบัญชี ผ่านระบบของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เรียกว่า ระบบ BAHTNET

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “สานโอกาสการลงทุน เพื่อคุณ เพื่อธุรกิจ”

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร อารดา กุลตวนิช 0 2229 2796/ อรสิริ บุญแต้ม 0 2229 2799/ กนกวรรณ เข็มมลัย 0 2229 2048

ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรงเจตน์ นามวงษ์ โทร. 02 724 8024 หรือ อีเมลล์ Trongjate.Namwong@sc.com